



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ครบ 25 ปี ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม นี้

สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีก่อตั้งสหกรณ์สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง การแข่งขันกีฬา จับสลากแจกรางวัล ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ในภาคใต้และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นของอำเภอควนเนียง

นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ก่อตั้งมาครบ 25 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 2,180 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 200 ล้านบาท โดยทางสหกรณ์จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาอำเภอควนเนียงและที่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2555 นี้

สำหรับกิจกรรมครบรอบ 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นพิธีตัดบาทรับทำบุญ มีการแสดงนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากบริษัทห้าง ร้านต่าง ๆ และช่วงค่ำมีการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง วันที่ 10 สิงหาคม มีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ และมอบรางวัลแม่ดีเด่นของอำเภอควนเนียงจากนั้นเป็นเวทีเสวนาสหกรณ์เครือข่ายใน 7 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงธุรกิจกันในช่วงการสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมบรรยายเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์” ร่วมด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและในช่วงค่ำมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ และดนตรีลูกทุ่งวง โรงเรียนควนเนียงวิทยา และในวันที่ 11 จะมีการแสดงของผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ และวงดนตรีไปไม้ด้วย

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากสหกรณ์และสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้ารายการนาที่ทอง ระหว่างเวลา 13.00 -14.00 น. อาทิ ไข่ไก่ แผลละ 80 บาท ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 100 บาท และเนื้อหมู กิโลกรัมละ 90 บาท น้ำมันพืชขวดละ 50 บาท และในเวลา 19.30 น. มีการจับสลากแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 25 ปีของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2555 นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน